



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ที่ ลป ๓๙๙๐๑/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัด อบต.ม่วงค่อม/สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กองสวัสดิการสังคม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรแก้ไข หรือประเด็นที่ควรพัฒนา ให้ดีขึ้นแล้วนั้น

การนี้จึงขอกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๐</u> <u>การแก้ไขปัญหา</u> <u>การทุจริต</u>	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสดการทุจริตในหน่วยงาน ๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	๑. บันทึกการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บริหารทราบ ๒. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก กล้องรับฟังความคิดเห็น สายด่วนร้องเรียน ฯ ๓. บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามข้อทักท้วงที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด แล้วเสร็จ	การรายงานผล/ ติดตามผล
<u>ตัวชี้วัดที่ ๙</u> <u>การเปิดเผยข้อมูล</u> (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหาร เงินงบประมาณ/ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี และ ๙.๔ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล/รายงานผล การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี)	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ นำข้อมูลเปิดเผยลงในเว็บไซต์ของ อบต.อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้ครบองค์ประกอบ ลงในเว็บไซต์ ของ อบต. ๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ครบ องค์ประกอบ ลงในเว็บไซต์ของ อบต.	สำนักปลัด กองคลัง	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	-มีการติดตามจากรายงานการ ประชุมผู้บริหารพนักงานส่วน ตำบลประจำเดือน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และมอบหมายงานดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และรายงานผลการ
 ดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด



(นายนันท์วัฒน์ อินทร์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม